
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๔/๒๕๕๒  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หนา ๑ 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 

ครั้งที่  ๔/๒๕๕๒ 
วันศุกรที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ  โรงแรมนวิ  แทรเวิล  บีช  รีสอรท  จังหวัดจันทบุรี 

ผูมาประชุม 
๑. ดร.อาชว  เตาลานนท นายกสภามหาวิทยาลยั ประธานกรรมการ 
๒. ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธ ี อุปนายกสภามหาวทิยาลัย กรรมการ 
๓. รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. รศ.เทื้อน  ทองแกว ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  สมมาตย ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๗. ดร.สุชาติ  เมืองแกว ผูทรงคุณวฒิุ กรรมการ 
๘. นายศรัณย  ภัทรพงศ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๙. นายวิชัย  วัฒนพงศ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๐. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการฯ (ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย) กรรมการ 
๑๑. อธิการบดี (รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม) กรรมการ 
๑๒. ประธานสภาคณาจารยฯ (ผศ.กนก  จุยคําวงศ) กรรมการ 
๑๓. ผศ.ละเมียด  ควรประสงค ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๔. นายธงชัย  ศรีเบญจโชต ิ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 

ผูไมมาประชมุ 
๑. ศ.ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๒. ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓. นพ.วิวัฒน  สุรพรสวัสดิ ์ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. รศ.ทรงศักดิ์  ม่ิมกระโทก ผูแทนคณาจารย กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ ปฏิบัติหนาที่เลขานุการในการประชุม 
๒. ผศ.อาภากร  มินวงษ ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 
๓. นางสาวศศิรกร  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 
๔. นางสาววรลักษณ  ชูฤทธิ ์ ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 
๕. นางสาวเบญจวรรณ  ลินจงวชัรกุล ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 
๖. ผศ.สุประวีณ  นวมเศรษฐ ี ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ 
๗. ผศ.ดารณี  นวพันธ หัวหนาศูนยฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๔/๒๕๕๒  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หนา ๒ 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุมคณะกรรมการ          
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี แจงใหที่ประชุมทราบวา เน่ืองจากอธิการบดีอยูระหวาง               
การพิจารณาเสนอชื่อรองอธิการบดีใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  ซ่ึงทําใหไมมีรองอธิการบดีคนหนึ่งคนใด
ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมจึงเสนอให ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีด์ิ                   
ปฏิบัติหนาที่เลขานุการในการประชุมครั้งน้ี และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

วาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ดร.อาชว เตาลานนท ประธานการประชุมแจงเรื่องตอไปน้ีแกที่ประชุม 

๑.๑  การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินไปตามปกติจนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. 
หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันแลว ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป จะเปนการประชุมสัมมนา
ระหวางคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และจะประชุมสัมมนาตอใน
วันรุงขึ้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ๑.๒ การประชุมวาระที่ ๖.๑ เร่ืองการแตงตั้งรองอธิการบดี วาระที่ ๖.๔ เร่ืองการขออนุมัติ           
งบคงคลังเพ่ือชําระภาษีสรรพากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบํารุงทองที่ ที่ยังคาง
ชําระ และวาระที่ ๗.๑ เร่ืองการขออนุมัติงบคงคลังของอธิการบดี ขอเลื่อนไปประชุมเปนวาระทาย และ
เปนการประชุมลับ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระที่  ๒ เร่ืองที่อธิการบดีแจงใหที่ประชุมทราบ 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม อธิการบดี แจงเรื่องตอไปน้ีแกที่ประชุม 
 ๒.๑  เรื่องการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อธิการบดีในฐานะผูรักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดชี้แจงทําความเขาใจกับ ดร.โกศล อินทวงษ ซ่ึงไดทําหนังสือทักทวง              
ขอความเปนธรรม  กรณีไมได รับการเสนอชื่อเขาสูกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการ                   
สภามหาวิทยาลัย เรียบรอยแลว โดย ดร.โกศล อินทวงษ ไดเขาใจเรื่องทั้งหมดแลว และยินดียุติเรื่อง
รองเรียนดังกลาว ทั้งน้ี อธิการบดีไดจัดการประชุมคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ โดยให ที่ประชุมเลือก
รองคณบดี เพ่ือรวมกันปฏิบัติงานในชวงเวลาของการดําเนินการสรรหาคณบดี 
 ๒.๒  เรื่องการสรรหาผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อธิการบดีในฐานะประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเชิญผูรองเรียนมาพบแลวชี้แจง ทําความเขาใจเรียบรอยแลว และผูรองเรียน
ยินดียุติเรื่องรองเรียนทั้งหมด 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๔/๒๕๕๒  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หนา ๓ 

วาระที่  ๓ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒  และครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ 
 ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ ปฏิบัติหนาที่เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
นําเสนอรายงานการประชุมครั้ งที่  ๒ /๒๕๕๒  วันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๒  และครั้ งที่  ๓ /๒๕๕๒                   
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ โดยไมมี
การแกไข 

วาระที่  ๔   เร่ืองสืบเนื่อง 
 ผศ .กุ ลวนิดา   มาสุปรี ด์ิ  ปฏิบั ติหน าที่ เ ลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการ                   
สภามหาวิทยาลัย นําเสนอเรื่องสืบเน่ืองตามเอกสารแนบทายวาระ ซ่ึงมีเร่ืองสืบเน่ืองจํานวน ๑๑ เรื่อง 
ดําเนินการแลวเสร็จ ๓ เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ ๖ เรื่อง ยังไมไดดําเนินการ ๒ เรื่อง 
 ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
 ๑.  เรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ โรงเรียนวัดโขดใต อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
แทนสถานที่เดิม คือ โรงเรียนเทคโนโลยี IRPC เน่ืองจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวย                   
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดแนวทางใน                 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอยางมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่ประชุมจึงเสนอแนะให
มหาวิทยาลัยดําเนินการดังน้ี 
  ๑.๑  ปรับปรุงหองเรียนใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
  ๑.๒  แกไขปญหาหองสมุด โดยอาจใชวิธีการดังน้ี 
   ๑.๒.๑  นําหนังสือจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปหมุนเวียนให
นักศึกษาไดใช  โดยใหบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ เปนผูดําเนินงาน 
   ๑.๒.๒  บริหารจัดการในรูปแบบของ E-library 
 ๒. เรื่องการบริจาคที่ดินของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่ประชุมเสนอแนะให
มหาวิทยาลัยดําเนินการดังน้ี 
  ๒.๑  มอบใหอธิการบดี ดําเนินการเจรจากับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพ่ือใหได
ขอยุติเกี่ยวกับการบริจาคที่ดิน โดยใชแนวทางการรักษาความสัมพันธกับธนาคาร 
  ๒.๒  ใหมหาวิทยาลัยทําเรื่องขอที่ดินราชพัสดุไวกอน และรอใหคดีพิพาทระหวาง
กรมธนารักษกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สิ้นสุด 
 มติที่ประชุม  รับทราบและมอบหมายให ผศ.กุลวนิดา มาสุปรี ด์ิ ปฏิบัติหนาที่
เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ติดตามผลการดําเนินงานของเรื่องที่   
ยังไมเสร็จสิ้น 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๔/๒๕๕๒  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หนา ๔ 

วาระที่ ๕  เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
 ๕.๑   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม อธิการบดี นําเสนอ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวย                
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 
โดยมีสาระสําคัญคือ มหาวิทยาลัยตองเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนและใหความเห็นชอบ             
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการกอนวันที่ประกาศกระทรวงฉบับน้ีใชบังคับ 
และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ประกาศกระทรวงฉบับน้ี               
ใชบังคับ  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติที่ประชุม   

๑. รับทราบ 
๒. ใหมหาวิทยาลัยเรงปรับปรุงอาคาร สถานที่ และระบบการเรียนการสอน             

ของศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ใหเปนไปตามเงื่อนไขของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                  
วาดวย การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒  และ                       
นําเอกสารหลักฐานของศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้งเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุญาต             
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

   ๕.๒   ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ของผูดํารงตําแหนง
อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี นําเสนอ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการ ของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย               
ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒            
สงถึงมหาวิทยาลัยเม่ือวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ โดยมีสาระสําคัญคือ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย                 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  เพ่ือใหสภาสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทาง  
ในการออกขอบั งคับว าดวยการกํ าหนดภาระงานทางวิชาการของผู ดํ ารงตํ าแหนงอาจารย                   
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ทั้งนี้ใหแลวเสร็จกอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
และแจงให ก.พ.อ. ทราบ  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติที่ประชุม   

๑. รับทราบ 
๒. ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการออกขอบังคับวาดวยการกําหนดภาระงานทาง

วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  
แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ และแจง              
ให ก.พ.อ. ทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๔/๒๕๕๒  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หนา ๕ 

 ๕.๓  การขออนุมัติใหปริญญา สาขาวิชาการศึกษา แกนักศึกษา 
  รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม  อธิการบดี นําเสนอ การขออนุมัติใหปริญญา สาขาวิชา
การศึกษา แกนักศึกษา สืบเนื่องจากบัญชีรายชื่อผูได รับการเสนอขออนุมัติใหปริญญา ครั้งที่ ๓                  
ปการศึกษา ๒๕๕๑ มีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาที่ไดรับทุนโครงการผลิตครูฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สําเร็จการศึกษารวมอยูดวย ชุดแรก จํานวน ๒๕ คน และชุดที่สอง จํานวน ๙๓ คน ซ่ึงตองรายงานตัว
บรรจุเขารับราชการเปนครูในโรงเรียนรัฐบาลตางๆ พรอมใบรับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ในวันที่          
๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปนตองใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยลงมติอนุมัติ               
ใหปริญญาโดยไมตองมาประชุม แตตองแจงผลการลงมติน้ัน ใหสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุม          
ครั้งตอไป  ทั้ง น้ีมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือดวนที่สุด เรื่องการขออนุมัติใหปริญญาถึงกรรมการ                   
สภามหาวิทยาลัยทุกทานแลว ผลปรากฏวาไมมีกรรมการทานใดทักทวง จึงถือวาสภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัติใหปริญญาแกนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา ชุดแรก จํานวน ๒๕ คน และชุดที่สอง จํานวน ๙๓ คน 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระที่  ๖   เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
 ๖.๑  การแตงตั้งรองอธิการบดี 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม อธิการบดี นําเสนอ การแตงตั้งรองอธิการบดี ดังตอไปน้ี 

๑. รศ.ดร. วรวิทย  ชีวาพร  ดํารงตําแหนง รองอธิการบดีฝายวิชาการ ตั้งแตวันที่             
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป 

๒. รองอธิการบดีฝายอ่ืนๆ อยูระหวางดําเนินการพิจารณา 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบและแตงตั้ง รศ.ดร. วรวิทย  ชีวาพร  ดํารงตําแหนง                    
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป 

 ๖.๒  การแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย ขอถอน
วาระนี้ออก 

 ๖.๓  การขออนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตร และอนุปริญญา 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี นําเสนอ การขออนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตร 
และอนุปริญญา แกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ ตามบัญชีรายชื่อผูไดรับ              
การเสนอขออนุมัติใหปริญญาที่แนบมาทายวาระ 
  มติที่ประชุม  อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตร และอนุปริญญา แกนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ ตามบัญชีรายชื่อที่เสนอ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๔/๒๕๕๒  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หนา ๖ 

 ๖.๔  การขออนุมัติงบคงคลังเพื่อชําระภาษีสรรพากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่ ที่ยังคางชําระ 
  รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นําเสนอ การขออนุมัติงบคงคลังเพ่ือชําระภาษี
สรรพากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบํารุงทองที่ ที่ยังคางชําระทั้งหมด                   
ตามรายละเอียดในเอกสารแยกเลม 
  มติที่ประชุม   อนุมัติงบคงคลัง เพื่อชําระภาษีสรรพากร  ภาษีสรรพสามิต                
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองที่  ที่ยังคางชําระทั้งหมด 

 ๖ .๕  การขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนในการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม อธิการบดี นําเสนอ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน             
ของนักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยในปจจุบันไดจัดการเรียนการสอนแบบใชเวลาตอเน่ืองกันจึงทําใหไมสะดวกในการจัดเวลา
เรียนและการยายหองเรียนของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนของนักศึกษา           
ภาคปกติและภาคพิเศษ ดังน้ี 

คาบที่ ๑ ๘.๓๐-๙.๒๐ น.  เปลี่ยนเปนคาบที่ ๑  ๘.๐๐-๘.๕๐ น. 
คาบที่ ๒ ๙.๒๐-๑๐.๑๐ น.  เปลี่ยนเปนคาบที่ ๒  ๙.๐๐-๙.๕๐ น. 
คาบที่ ๓ ๑๐.๑๐-๑๑.๐๐ น.  เปลี่ยนเปนคาบที่ ๓  ๑๐.๐๐-๑๐.๕๐ น. 
คาบที่ ๔ ๑๑.๐๐-๑๑.๕๐ น.  เปลี่ยนเปนคาบที่ ๔  ๑๑.๐๐-๑๑.๕๐ น. 
คาบที่ ๕ ๑๑.๕๐-๑๒.๔๐ น.  เปลี่ยนเปนเวลา  ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักกลางวัน 
คาบที่ ๖ ๑๒.๔๐-๑๓.๓๐ น.  เปลี่ยนเปนคาบที่ ๕  ๑๓.๐๐-๑๓.๕๐ น. 
คาบที่ ๗ ๑๓.๓๐-๑๔.๒๐ น.  เปลี่ยนเปนคาบที่ ๖  ๑๔.๐๐-๑๔.๕๐ น. 
คาบที่ ๘ ๑๔.๒๐-๑๕.๑๐ น.  เปลี่ยนเปนคาบที่ ๗  ๑๕.๐๐-๑๕.๕๐ น. 
คาบที่ ๙ ๑๕.๑๐-๑๖.๐๐ น.  เปลี่ยนเปนคาบที่ ๘  ๑๖.๐๐-๑๖.๕๐ น. 
คาบที่ ๑๐  ๑๖.๐๐-๑๖.๕๐ น.  เปลี่ยนเปนคาบที่ ๙  ๑๗.๐๐-๑๗.๕๐ น. 
คาบที่ ๑๑  ๑๖.๕๐-๑๗.๔๐ น.  เปลี่ยนเปนคาบที่ ๑๐  ๑๘.๐๐-๑๘.๕๐ น. 
ซ่ึงในแตละคาบเรียนจะมีเวลาการสอน ๕๐ นาที พัก ๑๐ นาที และในชวงเวลา                 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ทั้งนี้ จะเริ่มดําเนินการใชในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๒ 
เน่ืองจากระบบบริการการศึกษายังมีปญหา ไมสามารถแกไขไดทันใชในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒ 

มติที่ประชุม  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนในการจัดการเรียนการสอน          
ของมหาวิทยาลัย  โดยใหเร่ิมดําเนินการตั้งแตภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒ 

 ๖.๖  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการนับภาคเรียนของมหาวิทยาลัย 
  รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย                   
ขอถอนวาระนี้ออก เน่ืองจากขอมูลประกอบการพิจารณายังไมเพียงพอ 
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 ๖.๗  การขออนุมัติแกปญหาสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาการลงทะเบียน 
  รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นําเสนอ การขออนุมัติแกปญหาสําหรับนักศึกษา              
ที่มีปญหาการลงทะเบียน  เน่ืองจากในปจจุบันมีนักศึกษาที่มีปญหาทางการเงินไมสามารถลงทะเบียนได 
แตไดเขาเรียนตลอดภาคเรียนและอาจารยใหผลการเรียน (เกรด) มาแลว จึงมาขอลงทะเบียนในภาคเรียน
ตอมา และบางรายมีเหตุผลอ่ืนๆ โดยยังไมไดชําระเงินคาลงทะเบียน มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติ                
ใหนักศึกษาที่มีปญหาในการลงทะเบียนจากกรณีน้ี ลงทะเบียนยอนหลังไดทุกราย ทั้งน้ีตั้งแตกอน             
ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๑ ทั้งหมดโดยนักศึกษาตองยื่นคํารองขอลงทะเบียนยอนหลัง แตสําหรับภาคเรียนที่ 
๓/๒๕๕๑ ซ่ึงจะหมดกําหนดการชําระคาลงทะเบียนในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ นักศึกษารายใด             
ไมสามารถชําระเงินคาลงทะเบียนไดตามกําหนดจะตองยื่นคํารองขอผอนผันกอนวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
  มติที่ประชุม   

๑. ใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย วาดวย การลงทะเบียนของ
นักศึกษา โดยมีขอความที่ชัดเจนถึงข้ันตอน ระยะเวลา เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติตามได
อยางถูกตอง 

๒. ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการจากแตละคณะเพื่อพิจารณาหาขอเท็จจริง                      
ในการไมลงทะเบียนเรียนตามกําหนดเวลาของนักศึกษา 

๓. ใหมหาวิทยาลัยแจงใหนักศึกษาทุกคนทราบวา หากผูใดมีปญหายังไมได
ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ผานมา แตเขาชั้นเรียน สงงาน และเขาสอบปลายภาค ใหยื่นคํารอง           
ขอลงทะเบียนเพื่อจะไดดําเนินการพิจารณาพรอมกัน 

๔. ใหนําผลการพิจารณาเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภาวิชาการ  กอนนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ๖.๘  การขอใหมีการประชุมอนุมัติใหปริญญา ภายในวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม ของทุกป 
  รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย ขอถอน
วาระนี้ออก 

 ๖.๙  (ราง)  ระเบียบการแตงกายของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ... 
  รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ประธานคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย ขอถอน
วาระนี้ออก  เน่ืองจาก (ราง) ระเบียบการแตงกายของนักศึกษาภาคปกติ ดังกลาว ยังไมไดผาน            
การพิจารณาของคณะกรรมการฝายกฎหมายฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

วาระที่  ๗  เร่ืองอ่ืนๆ  
 ๗.๑  การขออนุมัติงบคงคลัง   
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ การขออนุมัติงบคงคลังของอธิการบดี               
เพ่ือใชในการดําเนินการดังตอไปน้ี 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๔/๒๕๕๒  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หนา ๘ 

๑. เพ่ือใชในการการจัดกิจกรรมตางๆ  และเปนงบกลางของมหาวิทยาลัย  เปนเงิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน)    

๒. ซอมแซมบานพักอาจารย เปนเงิน ๒ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน)              
โดยการซอมแซมบานพักเปนการขออนุมัติในหลักการแลวใหมหาวิทยาลัยสงรายละเอียดเกี่ยวกับ                
การซอมแซมบานพักทั้งหมดใหคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาตอไป 

มติที่ประชุม  อนุมัติงบคงคลัง จํานวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ลานบาทถวน)  ตามที่
อธิการบดี นําเสนอ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารยกุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ) 

ปฏิบัติหนาที่เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 


